



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ตามที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม และขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังต่อไปนี้

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๑๐๐๐๔	นางสาวปริศรา พวงลาภ
๒	๑๐๐๐๑	นางสาวอุบลวรรณ ศรีศรัทธยาภรณ์
๓	๑๐๐๐๒	นางสาวดวงใจ โช่งเงิน
๔	๑๐๐๐๓	นางสาวจันทร์ธิดา บุญช่วย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้ทราบวา

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนี้ จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ส่วนกลาง) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นขอสละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งดังกล่าวภายในวัน เวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้ที่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งดังกล่าว

๔. ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมและขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร ๖๐ ปี ชั้น ๑ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๓๗๖๕ และให้นำหนังสือรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนมายื่นในวันรายงานตัว

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ